
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สอง 

 

   วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 
ปีที่  3 ครั้งที่  2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ ง) เป็นพิเศษ วันที่สอง ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ต่อจาก 
การประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง 
นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 
   ประธานฯ ได้สรุปเวลาในการอภิปรายเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งใช้เวลาไปทั้งหมด  
13 ชั่วโมง 55 นาที 42 วินาที โดยคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลได้รับการจัดสรรเวลาทั้งหมด 22 ชั่วโมง 
คณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปแล้ว 2 ชั่วโมง 42 นาที 27 วินาที พรรคร่วมรัฐบาลใช้เวลาไปแล้ว 4 ชั่วโมง 11 นาที  
5 วินาที คงเหลือเวลา 15 ชั่วโมง 6 นาที 28 วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้านได้รับการจัดสรรเวลาทั้งหมด 22 ชั่วโมง  
ใช้เวลาไปแล้ว 7 ชั่วโมง 2 นาที 10 วินาที คงเหลือเวลา 14 ชั่วโมง 57 นาที 50 วินาที และประธานฯ ได้รับ  
การจัดสรรเวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง 30 นาที ใช้เวลาไปแล้ว 16 นาที 58 วินาที คงเหลือเวลา 3 ชั่วโมง 13 นาที  
2 วินาที 
   นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร  ชี้แจงรายละเอียด 
การใช้ เวลาเพ่ิมเติมว่า เวลาส่วนที่ เหลือของคณะรัฐมนตรี  พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน  
มีความใกล้เคียงกัน โดยการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากบรรยากาศการอภิปรายในวันนี้ยังเป็นไป 
ในลักษณะดังกล่าว คาดว่าจะสามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ตามก าหนดระยะเวลาที่วางไว้ 
   จากนั้น สมาชิกฯ ได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
ในค าแถลงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของพลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้การแถลงต้องแสดง
สถานะการคลัง แต่สิ่งที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนั้นเป็นเพียงการแสดงถึงตัวเลขหนี้ ไม่ใช่สถานะ 
การคลัง อีกทั้งยังต้องแสดงถึงวิธีหารายได้ อาทิ การกู้เงิน และการออกพันธบัตรด้วย และขณะนี้การบริหาร
จัดการงบประมาณก าลังอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้เงินที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการลงทุนน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบกลางกว่าร้อยละ 70 เป็นสวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนฐานะการคลัง
และหนี้ของรัฐบาลก าลังจะเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากการใช้จ่ายในการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ที่มีการกู้เงิน  
1 ล้านล้านบาท และกู้อีก 5 แสนล้านบาท ประกอบกับรายได้ของรัฐบาลที่ตกต่ าเพราะเศรษฐกิจฝืดเคือง แม้จะมี
ความพยายามแสดงให้เห็นว่าหนี้สาธารณะยังไม่เกินเพดานที่ก าหนดคือร้อยละ 60 ทั้งนี้ หากสภาอนุมัติ
งบประมาณปี 2565 ที่ขาดดุลถึง 7 แสนล้านบาท จะเท่ากับเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลท าผิดพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ และเห็นว่าการแก้ปัญหาเรื่องงบลงทุนโดยเพ่ิมแหล่งลงทุน โดยเฉพาะการกู้เงิน 
ตามพระราชบัญญัติหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2542 ไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหางบประมาณ แต่จะยิ่งท าให้ระบบ
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งบประมาณอ่อนแอลง การพยายามเลี่ยงโดยใช้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 จะท าให้รัฐสภาไม่มี
โอกาสตรวจสอบและประชาชนไม่ทราบ เพราะประกาศใช้พระราชก าหนดแล้วน างบไปใช้เลยซึ่งจะท าให้ระบบ
งบประมาณเกิดความเสียหายมากจึงยืนยันว่าพระราชก าหนดดังกล่าวไม่ใช่วิธีการของหลักงบประมาณท่ีดี รวมทั้ง
ควรปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและต้องมีผลต่อการรักษาวินัยทางการคลัง เพ่ือให้
เกิดการปฏิรูประบบการคลังอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
และควรน าเงินทุกบาทจากภาษีประชาชนมาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   สมาชิกฯ ยังเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเป็นไปตามกรอบวิธีคิดแบบเดิมซึ่งได้
พิสูจน์มาแล้ว 6 – 7 ปี ว่าเป็นวิธีที่ล้มเหลว ทั้งงบปกติ และงบเงินกู้ ประมาณการรายได้ 2.4 ล้านล้านบาท  
มีงบขาดดุล 7 แสนล้านบาท และในรัฐบาลนี้ยังเกิดปัญหายาเสพติดและปัญหาความเหลื่อมล้ าที่มากขึ้น 
การเกษตรล้าหลัง เศรษฐกิจและการศึกษาตกต่ า และล้มเหลวในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ เนื่องจาก
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ไม่มีความรู้มากพอในการแก้ปัญหาและยังแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอีกด้วย ทั้งยัง
เห็นว่ารัฐบาลล้มเหลวในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
โดยไม่ให้ความส าคัญกับปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งงบประมาณปี 2565 ไม่ได้ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของประชาชน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ที่กลุ่มเปราะบางทางสังคมและผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับความคุ้มครอง ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการ 
ทางการแพทย์ได้ทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จะมีคนจนเพ่ิมขึ้นถึง 11 ล้านคน และมีคน
ตกงานจ านวนมาก จึงต้องพิจารณาว่ามาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลนั้นเข้าถึงประชาชนหรือไม่ อีกทั้งยังจัดสรร
งบประมาณในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพและการแข่งขันเพียงร้อยละ 10.92 ซึ่งต่ าที่สุดในยุทธศาสตร์ 
ทั้ง 6 ด้าน ถือเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไร้ทิศทาง ไม่สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งนโยบาย 
Work From Home ของรัฐบาลที่ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งส าคัญในการสนับสนุนให้หลายอาชีพ รวมถึง 
การค้าขายทางออนไลน์ ด าเนินอยู่ได้ แต่การจัดสรรงบประมาณปี 2565 กลับไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ทางออนไลน์ ไม่สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับกลุ่มเปราะบาง  
ซึ่งในบางพ้ืนที่อินเทอร์เน็ตยังเข้าไปไม่ถึง และค่าอินเทอร์เน็ตที่ มีราคาแพงเกินไป จึงเสนอแนะให้รัฐบาลจัดการ
อบรมทักษะเหล่านี้ให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ซึ่งจากผลส ารวจพบว่า 
ผู้หญิงเป็นกลุ่มเปราะบางและเป็นกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงในการตกงานมากที่สุด และอาชีพที่ว่างงานมากท่ีสุด
ของแรงงานหญิงคือพนักงานภาคบริการและขายของหน้าร้านที่ว่างงานเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 283 และประชากรหญิง
ในวัยแรงงาน 29.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 517 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันแรงงานกลุ่มนี้ก าลัง
แบกรับภาระครอบครัวในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและโรคระบาด ในขณะที่งบประมาณด้านสังคมสงเคราะห์ปี 2565 
เมื่อเทียบกับปี 2564 ถูกตัดไปเกือบ 1 แสนล้านบาท ซึ่งลดลงไปประมาณร้อยละ 20 จึงเห็นว่ารัฐบาล 
ขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน อีกทั้งรัฐบาลยังขาดความจริงใจต่อกลุ่มเปราะบางในการได้รับวัคซีน ไม่สร้าง  
ความเชื่อมั่นทั้งคุณภาพของวัคซีนและการให้บริการจากภาครัฐ ท าให้กลุ่มเปราะบางต้องอยู่กับความเสี่ยง รวมทั้ง
เกิดปัญหาด้านการสื่อสารข้อมูลและการบิดเบือนข้อมูล ท าให้สังคมเกิดความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน และส่ง  
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน กระทบต่อความเชื่อมั่นและความมั่นคง  
ของภาคเอกชนในการลงทุน จนน าไปสู่ความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น วิธีแก้ปัญหาคือรัฐบาลต้องเร่งจัดหาวัคซีนมาให้
ประชาชนให้ได้ร้อยละ 60 - 70 จากจ านวนประชากรทั้งหมด แต่ปัจจุบันเราฉีดวัคซีนไปได้เพียงประมาณ  
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3.5 ล้านคน ตลอดจนประเทศไทยยังพลาดการร่วมโครงการวัคซีนกับโคแวกซ์และได้วัคซีนจากไฟเซอร์ช้า 
เพราะความประมาทของรัฐบาลที่ผูกขาดวัคซีนเพียง 2 ยี่ห้อ แม้ภาคเอกชนจะพยายามน าเข้ามาก็ไม่สามารถ
น าเข้ามาได้ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารมวลชนเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
และกลั่นกรองข้อมูล ไปสู่ประชาชน ซึ่ งรั ฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยวิธีการต่ าง ๆ อาทิ   
การออกกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และยังเป็นครั้งแรกที่ได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
ไซเบอร์ พ.ศ. .... ซึ่งจะมีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการศึกษา จึงต้องส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทย 
สู่การเป็น Global Citizen โดยส่งเสริม Digital Mindset Digital Literacy และ Digital Skills  
   นอกจากนี้ ยังเห็นว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม มีหลายหน่วยงานที่ต้องปรับลด 
อาทิ งบประมาณในการจัดซื้ออาวุธของกองทัพ งบกลางที่ซ้ าซ้อนกับหลายกระทรวง และควรเลื่อนงบซื้ออาวุธ
แบบผูกพันข้ามปี ทั้งของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองทัพไทย จ านวน 70 โครงการ มูลค่า  
108,000 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้มีงบเพ่ือประชาชนอีก 24,200 ล้านบาท และมีหลายหน่วยงานที่ต้องปรับเพ่ิมขึ้น 
อีกทั้งยังไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลให้ความส าคัญกับการเพ่ิมก าลังพลมากกว่าก าลังคนในภาคสาธารณสุขและการศึกษา 
โดยรัฐบาลควรตัดงบที่ไม่จ าเป็นและไม่ใช่ภารกิจหลักของทหารออกไปเพราะภารกิจหลักของทหารคือการป้องกัน
ประเทศ ดังนั้นภารกิจอ่ืนควรโอนไปให้พลเรือนด าเนินการ รวมทั้งการลดบุคลากรของกองทัพ ซึ่งในอนาคต 
หากบุคลากรหน่วยงานราชการไม่ลดลง รัฐจะต้องจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 8 แสนล้านบาทต่อปี  
และควรน างบที่ไม่มีความจ าเป็นไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตลอดจนขอให้จัดสรร
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเสมอภาคและถูกต้องตามหน้าที่ของท้องถิ่นนั้น ๆ  
ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณด้านการท่องเที่ยวนั้น รัฐบาลจัดสรรเพียงร้อยละ 0.24 ของงบประมาณทั้งหมด 
แม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มากที่สุดก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ 
ให้ความส าคัญกับกลุ่มหลักที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับประเทศ โดยรัฐบาลควรเห็นถึงความส าคัญและ 
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณจากภาครัฐในการกระตุ้นการท่องเที่ยว เนื่องจากไม่สามารถเปิดรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักได้ โดยหากการท่องเที่ยวฟ้ืนตัวเร็วย่อมส่งผลให้ภาคส่วนอื่น ๆ 
ให้ ฟ้ืนตัวตามไปด้วย นอกจากนี้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่ ได้รับงบประมาณ  
28,000 กว่าล้านบาทนั้น ในการจัดสรรงบประมาณให้กับกรมป่าไม้ ซึ่งมีภารกิจในการขออนุญาตสร้างแหล่ง 
กักเก็บน้ าอันเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการยกระดับอาชีพเกษตรกร แต่กลับได้รับงบประมาณทีน่้อยเกินไป 
ท าให้การขออนุญาตล่าช้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง อีกทั้งยังเห็นว่ามีการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรง
กับพันธกิจของหน่วยงาน ไม่มีหน้าที่โดยตรง และน างบไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้จัดสรร
งบประมาณด้านการท่องเที่ยวให้กับหน่วยงานที่มี พันธกิจและหน้าที่ โดยตรงในการกระตุ้น ส่งเสริม  
และพัฒนาการท่องเที่ยว ในส่วนของการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นก็เป็นเพียงการตามจับ 
ผู้เสพและผู้ขายรายย่อย อีกทั้งปัญหาการจัดสรรน้ าเรื่องการเกษตรที่ไม่ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริม 
การบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่เกษตรกร ไม่มีการใช้งบประมาณ 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแต่กลับให้ความส าคัญกับการเติมแหล่งน้ า ปัญหาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าโอทอป ที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมแต่สินค้าโอทอปส่วนใหญ่ยังไม่มี
คุณภาพและมาตรฐานเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันได้จริง 
   อีกทั้งรัฐบาลยังไม่ให้ความส าคัญกับผู้ประกอบการ   SMEs โดยตัดงบประมาณในส่วนของ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งถือเป็นการตัดโอกาสที่ SMEs ที่จะได้กู้เงิน โดยล่าสุดนั้น 



4 
 

 
 

รัฐบาลมียอดค้างจ่าย บสย. 56,000 ล้านบาท ท าให้ธนาคารไม่ปล่อยกู้ SMEs และ 4 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มทุนใหญ่ 
กู้เงินได้มากขึ้นร้อยละ 35 ต่างกับ SMEs ที่กู้ได้ลดลงและไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ ท าให้ SMEs จ านวนมาก
เสี่ยงต่อการปิดกิจการ ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ต้องขังในเรือนจ าของกรมราชทัณฑ์
ทีข่ณะนี้มีจ านวนมาก ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการอยู่ในพ้ืนที่แออัด ดังนั้น รัฐบาลควรลดความแออัดของผู้ต้องขัง
ในเรือนจ าซึ่งปัจจุบันมีผู้ต้องขังมากที่สุดในอาเซียน นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการแก้ปัญหาโควิด-19 แต่กลับถูกตัดงบไปกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณ
แบบไม่เห็นความส าคัญทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะกรมควบคุมโรค ที่ได้งบประมาณเพียง 3,565 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2564 จ านวน 479 ล้านบาท หรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีหน้าที่ในการสอบสวนโรคโควิด-19 
แต่กลับถูกตัดงบไปกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้ ส านักงบประมาณยังจัดสรรงบประมาณโดยไม่ค านึงถึงการฉีด
วัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องใช้งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาล
มอบให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบแต่กลับไม่สนับสนุนงบประมาณจึงถือเป็นผลักภาระให้กับ
กระทรวงสาธารณสุข  
   ในส่วนของงบประมาณด้านการศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ลดลงจากปีที่แล้ว 2.4 หมื่นล้านบาท จึงต้องการให้รัฐบาลมีความจริงใจ มุ่งมั่น และตั้งใจพัฒนาประเทศ 
ด้านการศึกษา และใช้งบประมาณให้คุ้มค่าต่อการลงทุนโดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน  
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ือความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของ  
การจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งภารกิจที่ต้องบริหารจัดการดังกล่าวจะไม่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลหากรัฐบาลยังมองข้ามปัญหาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะขณะนี้ประเทศไทยก าลังด าเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาซึ่งสิ่งส าคัญต่อการจัดการด้านศึกษาคือร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
โดยบุคลากรครูทั่วประเทศมีความกังวลว่าจะไม่เป็นไปตามความต้องการของครู อาทิ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูที่จะเปลี่ยนเป็นใบรับรองความรู้  การเปลี่ยนชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นหัวหน้าสถานศึกษา  
การรวบอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางแทนการกระจายอ านาจ ฯลฯ โดยรัฐบาลควรน าปัญหาด้านการศึกษามาเป็น 
วาระแห่งชาติ ส าหรับการจัดงบประมาณให้กับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
เพ่ือสร้างก าแพงบริเวณลุ่มแม่น้ าโก-ลก อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยปี 2565 จัดสรรงบประมาณ  
128 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบผูกพัน 3 ปี โดยในปี 2566 จัดงบ 256 ล้านบาท และ ปี 2567 จัดงบ 256 ล้านบาท  
รวมเป็นงบทั้งหมด 640 บาท สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เข้าใจวิถี ประเพณี และวัฒนธรรมของชนชาติมาลายู
และพ่ีน้องชาวมาเลเซีย ไม่เข้าใจประชาชนในพ้ืนที่ เพราะแทนที่จะใช้งบเพ่ือแก้ปัญหาประชาชนแต่กลับใช้งบ 
เพ่ือสร้างก าแพง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความมั่นคงที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตาม 
ขอให้คณะกรรมาธิการที่จะได้รับการแต่งตั้ง พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติงบประมาณให้กับกระทรวง ทบวง 
กรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 
   นอกจากนี้ ในส่วนของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 77,000 ล้านบาท และมีงบในการลงทุนที่ไม่เหมาะสม มีการใช้เงินจ านวนมากสร้างแหล่งน้ าทั้งปี  
แต่ราคาพืชผลทางการเกษตรยังไม่ดีขึ้น จึงขอให้กระทรวงฯ ใช้งบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้จาก
การท าการเกษตรที่ดี ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยนั้น มีการกระจายงบประมาณ 
ที่เหลื่อมล้ ามากจึงควรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ท้องถิ่น  ส าหรับกรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 115,000 ล้านบาท เป็นงบลงทุน 100,000 ล้านบาท  
และกรมทางหลวงชนบท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 46,000 ล้านบาท เป็นงบลงทุน 44,000 ล้านบาท  
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ซึ่งเห็นว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากถนนบางสายมีปัญหา เรื่องการจราจรแออัด 
แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข อีกทั้งในบางพ้ืนที่ควรท าทางเลี่ยงเมืองเพ่ือลดความแออัดในเมือง กระจายความเจริญ
และรายได้ไปสู่แหล่งชุมชนใหม่ ๆ แต่ยังไม่มีการด าเนินการใด ๆ ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้รัฐบาลใช้งบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง  
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจง 
ในประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่ามีการไตร่ตรองและคัดกรอง 
อย่างเข้มงวด ส าหรับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหา
โดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารเตียงรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสนาม การให้บริการฉีดวัคซีน สถานที่
ฉีดวัคซีน และการจัดหาวัคซีน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ตอบชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อไป 
อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลสามารถจัดหาวัคซีนได้เดือนละ 10 ล้านโดส ในเดือนธันวาคม จะมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีน
จ านวน 70 ล้านคน โดยกระบวนการดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามจัดหาวัคซีนเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
วัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนกา ซึ่งได้รับการยืนยันว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาในเดือนมิถุนายน
เป็นต้นไป ขณะเดียวกันรัฐบาลจะจัดหาวัคซีนยี่ห้ออ่ืนมาเสริมเพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกมากยิ่ งขึ้น ทั้งนี้
กระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ โดยปัญหาความล่าช้าเกิดจากความต้องการวัคซีนจ านวนมาก 
ของทุกประเทศทั่วโลก ส าหรับการใช้งบประมาณเรื่องวัคซีนนั้นมีการตั้งงบประมาณพิเศษจากพระราชก าหนด  
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 และงบกลาง จึงไม่มีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณส าหรับการซื้อวัคซีน ส่วนคุณภาพ
ของวัคซีนนั้น ขอยืนยันในขีดความสามารถของวัคซีนที่มีอยู่แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาการฉีด
ระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งต้องพิจารณาสถานการณ์โลกประกอบการจัดหาและเลือกวัคซีน
ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างเต็มที่ และขอชี้แจงว่าแม้ตัวเลข 
หนี้สาธารณะจะสูงแต่รัฐบาลได้ใช้หนี้ไปแล้ว 705,000 ล้านบาท เหลือภาระหนี้อีก 280,000 ล้านบาท ซึ่งต้อง
ทยอยใช้หนี้เป็นเวลา 12 ปี จึงจะหมดภาระ 
   ส าหรับประเด็นการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่มากกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้น 
ในสภาวะที่งบประมาณของประเทศมีจ ากัด ประกอบกับรัฐบาลได้ออกมาตรการเกี่ยวกับภาษีเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนและผู้ประกอบการหลายมาตรการ ท าให้มีการปรับลดรายจ่ายประจ าให้สอดคล้องกับวิธีการ  
ปฏิบัติงานใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 
ค่าใช้จ่ายในการประชุมโดยสามารถด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าสาธารณูปโภค 
การลดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ โดยปรับวิธีการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อออนไลน์ รวมทั้งค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก โดยเสนอค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็น หน่วยงานใดมีเงินนอกงบประมาณ
หรือเงินคงเหลือเก็บสะสมไว้มากก็จะถูกปรับลดงบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานน าเงินเหล่านั้นมาใช้ก่อน  
ส่วนงบประมาณกระทรวงกลาโหมในปี 2565 จ านวน 203,000 ล้านบาท ซึ่งถูกปรับลดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 
ปี 2563 ส่วนงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ต้องพิจารณาตัวเลขของหน่วยงานในก ากับของกระทรวง
ประกอบด้วย รวมเป็นจ านวนเงิน 295,681 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ากระทรวงกลาโหม 92,399 ล้านบาท ทั้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายที่ถูกปรับลดไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน แต่เป็นการปรับลดค่าใช้จ่ายที่สามารถด าเนินการ  
ให้สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติงานใหม่ (New Normal) ส าหรับงบประมาณปี 2565 ประกอบด้วยงบประมาณ 
ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 733,749 ล้านบาท และการพัฒนาเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
548,185 ล้านบาท โดยรัฐบาลยังเน้นเรื่องสวัสดิการของประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ส่วนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ด้านสาธารณสุข จ านวน 117,862 ล้านบาท นอกจากนี้ รัฐบาล
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ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 จึงได้จัดท าพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไว รัสโคโรนา 2019 
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 เพ่ือวางแผนล่วงหน้าและรองรับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อไป ทั้งนี้ การใช้เงินแก้ปัญหาสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จากพระราชก าหนดดังกล่าวจะสามารถท าให้ 
การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากกว่ารอใช้งบประมาณปี 2565 อย่างไรก็ตาม 
การจัดท างบประมาณปี 2565 ได้ค านึงถึงข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นภายหลังการเกิดสถานการณ์ของโรคโควิด-19 โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด–19 พ.ศ. 2564 – 2565 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ คือ  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 387,909.6 ล้านบาท 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
338,547.6 ล้ า นบาท  3. ยุ ทธ ศ าสตร์ ด้ า นกา ร พัฒนาและ เส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ยภ าพทรั พย ากรมนุ ษย์   
548,185.7 ล้านบาท 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 733,749.6 ล้านบาท  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 119,600.3 ล้านบาท และ  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 559,300.5 ล้านบาท  
   ส าหรับประเด็นการจัดซื้อยุทโธปกรณ์นั้น ไม่ได้ต้องการให้มีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น  
แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือต้องประเมินว่าภัยคุกคามเกิดขึ้นที่ใดบ้าง การจัดซื้อเป็นเพียง 1 ใน 3 ของความต้องการ
ทั้งหมด ส่วนกรณีเรือด าน้ าได้มีการเจรจาเพ่ือขอเลื่อนการจัดซื้อไปแล้ว 2 ปี ทั้งนี้ การพิจารณาจัดซื้อเรือด าน้ า
เป็นไปด้วยเหตุผลและความจ าเป็น และการเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต นอกจากนี้
ยังได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฝึกอบรมและดูแลการซ่อมบ ารุง พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีน  
เพ่ือน ามาวิจัยและพัฒนาในอนาคต 
   นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า 
กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมติค่าตอบแทนซึ่งเป็นค่าเสี่ยงภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์  โดยแพทย์ได้รับ  
1,500 บาท ส่วนพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้รับ 1,000 บาท ซึ่งมีการเบิก
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปครบแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างรอการโอนเงินที่จะใช้ในช่วงนี้จนถึงเดือนกันยายน 2564  
โดยเป็นงบประมาณครั้งละ 6 เดือน นอกจากนี้ ยัง ได้ใช้งบกลางของปี 2564 ในการบรรเทาแก้ไขปัญหา 
โรคโควิด-19 ซึ่งได้รับการอนุมัติไปแล้วเป็นเงิน 12,576 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าเงินจ านวนนี้จะเพียงพอต่อ 
การบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้ได้ ส าหรับเรื่องความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยนั้น ยืนยันว่ารัฐบาลมี
ความพร้อมอย่างเต็มที่ และพ่ีน้องประชาชนคนไทยหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หากเป็น 
โรคโควิด-19 จะได้รับการรักษาทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
    นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ชี้แจงว่า การควบคุมดูแลเรื่องโรคโควิด-19 ของไทยถือว่าท าได้ดี โดยปัจจุบันจังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มมี 4 จังหวัด  
สีแดง 17 จังหวัด และมีผู้ติดเชื้อต่ ากว่า 10 ราย หรือไม่มีผู้ติดเชื้อเป็นเวลาติดต่อกันหลายวัน 56 จังหวัด  
ซ่ึงถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพ่ือเตรียมการเข้ารับการฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนอย่างจริงจังทั่วประเทศ 
โดยนายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันแล้วว่าได้จัดเตรียม
ความพร้อมในเรื่องของวัคซีนและมีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการ ส าหรับในเรื่องเศรษฐกิจนั้น  
แม้ในไตรมาสที่ 1 จะมีการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้มีตัวเลขติดลบเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 
แต่ก็ไม่มากนัก ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมองเชิงบวกในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ มีสัญญาณบวกของราคาสินค้าโดยเฉพาะ
สินค้าทางการเกษตร การส่งออกดีขึ้นมากโดยเฉพาะในเดือนเมษายน 2564 ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 
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เดือนเมษายน 2563 อีกทั้งยังเกิดการขยายตัวของการลงทุนในภาคเอกชน มีการน าเข้าสินค้าทุนที่แสดงถึง 
การลงทุนมากขึ้น การยื่นขอส่งเสริมการลงทุนที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือทางการเงินของไทยอยู่ในสถานะที่ดี นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ทุกกระทรวง ทบวง 
กรม ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชน และยังมีมาตรการเยียวยาต่าง ๆ อาทิ การลดค่าใช้จ่าย ลดค่าน้ า ค่าไฟฟ้า  
การลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม การเตรียมมาตรการรองรับสภาพคล่อง การรักษาการจ้างแรงงาน 
ในทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ การรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน มาตรการสินเชื่อฉุกเฉินของธนาคาร 
ออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การกระตุ้นการบริโภคระยะยาวผ่านโครงการเราชนะ
และการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โครงการคนละครึ่ง และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ในส่วน 
ของการว่างงานที่สูงขึ้นแต่เมื่อเทียบกับเมื่อเกิดวิกฤตต้มย ากุ้งเมื่อปี 2540 ยังถือว่าน้อยกว่ามาก แต่ก็ไม่ประมาท
และต้องช่วยกันท าให้การควบคุมการระบาดของโรคเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตลอดจนยังให้ความส าคัญ 
ในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวด้วยโมเดลของ BCG  

(Bio-Circular-Green) ซึ่งสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น
ในประเทศไทย ได้แก่ สังคมคาร์บอนต่ าด้วยการเพ่ิมปริมาณการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด ซ่ึงจะเกิด
อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น ยานยนต์ไฟฟ้า เศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับท้องถิ่น  มีการเพ่ิมมูลค่า 
พืชทางการเกษตร มีการส่งเสริมการปลูกป่า รวมทั้งอุตสาหกรรมดิจิทัล  ซึ่งตลอดระยะเวลา 7 ที่ผ่านมา 
ประเทศไทยได้ลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานมากมาย ทั้งถนน เคเบิลใต้น้ า เคเบิลใยแก้ว และการสื่อสารต่าง ๆ 
จนปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ตลอดจนการย้ายฐานการผลิต 
โดยประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายหนึ่งที่มีความพร้อมในการตอบสนองต่อการย้ายฐานการผลิตดังกล่าว 
จึงเป็นโอกาสดีและมีความปลอดภัยในการด ารงชีพ การบริหารจัดการเรื่องโรคโควิด-19 ความโดดเด่น 
ของการสาธารณสุขแบบครบวงจรของไทย และการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ที่จะดึงดูดชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ
ให้มาอยู่ในประเทศไทยแบบระยะยาวแทนที่ท่องเที่ยวในระยะสั้น ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
และอยู่ในแผนงานต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงที่จะท าให้มีความสมดุลและสอดคล้องกัน ดังนั้น จึงขอให้ประชาชน
คนไทยทุกคนมีความเชื่อมั่น มุ่งม่ัน และร่วมมือกันฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ 
   นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงในประเด็นกองทุนยุติธรรม  
ซึ่งเป็นกองทุนส าหรับช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การด าเนินคดี หรือการบังคับคดี  
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม และได้ขอให้นายกรัฐมนตรี
สนับสนุนกองทุนดังกล่าวโดยใช้งบกลาง เพ่ือให้มีงบประมาณส าหรับด าเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเ ต็มที่ 
ส่วนสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ภายในเรือนจ านั้น ได้มีการประกาศจ านวนผู้ต้องที่ติดเชื้อไปแล้ว 13 แห่ง  
รอผลการตรวจอีก 10 แห่ง และไม่พบผู้ติดเชื้อจ านวน 119 แห่ง โดยสมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดเรือนนอน
ส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าตามหลักสากลต้องไม่น้อยกว่า 2.25 ตารางเมตร/คน นั้น ในช่วงแรกรัฐบาลได้ส ารวจ
ความหนาแน่นของผู้ต้องขังพบว่า ผู้ต้องขังหนึ่งคนมีพ้ืนที่นอนไม่ถึง 1 ตารางเมตร จึงได้ด าเนินการแก้ปัญหา
เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ตามมาตรฐาน คือ 1.2 ตารางเมตร/คน โดยการลดจ านวนผู้ต้องขัง จากเดิมมีจ านวนทั้งหมด 
390,000 คน ปัจจุบันเหลือจ านวน 311 ,958 คน อย่างไรก็ตาม แนวทางที่สมาชิกฯ เสนอแนะว่าควรเพ่ิม 
พ้ืนที่นอนให้ผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากลนั้น ปัจจุบันมีเรือนจ าทั้งหมด 142 แห่งทั่วประเทศ และโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์อีก 1 แห่ง มีพ้ืนที่เรือนนอนทั้งหมด 300 ,000 ตารางเมตร หากต้องการจัดพ้ืนที่ให้ได้ตามหลักสากล 
ต้องเพ่ิมพ้ืนที่อีก 300,000 ตารางเมตร หรือสร้างเรือนจ าเพ่ิมอีกประมาณ 100 แห่ง ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 
จ านวนมากและใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น กระทรวงฯ จึงได้ด าเนินแนวทางแก้ไขในระยะกลางหรือประมาณ  
2 – 3 เดือน โดยกรมราชทัณฑ์ได้ประชุมด าเนินการเตรียมขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วย 
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ติดเตียง มีโรคภัยไข้เจ็บ หรือเป็นผู้สูงอายุ จ านวน 11,665 คน ตลอดจนโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ า นอกจากนี้ หากร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาจะท าให้ลดจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ าได้ไม่น้อยกว่า 
30,000 คน ซึ่งที่ผ่านมา สมาชิกฯ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างช่วยกันผลักดันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
แต่ยังไม่สามารถพิจารณาได้อย่างลุล่วงเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จึงขอฝากไปยังสมาชิกฯ ทุกท่าน 
ให้ช่วยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้มีการปรับแก้ไขกฎหมายให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผู้ต้องขังในเรือนจ าที่ยังไม่ติดเชื้อโควิด-19 และอยู่
ในเขตพ้ืนที่สีแดงจะได้รับการฉีดวัคซีนเพ่ือเป็นการแก้ไขสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ตามที่สมาชิกฯ หลายท่าน
เสนอแนะและมีความกังวล 
  นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ชี้แจงในประเด็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรและ SMEs โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่า กระทรวงฯ ได้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยจ านวนมากเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรม น าไปสู่
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ทั่วทุกภูมิภาค ผ่านกลไกการถ่ายทอด
เทคโนโลยีของหลายหน่วยงาน เช่น โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) คลินิก
เทคโนโลยี และโครงการวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงบูรณาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน  
และหน่วยงานวิจัยในสังกัด โดยมีหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงฯ ท าหน้าที่ประสานการท างานร่วมกับ
ทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันมีการด าเนินการแล้วหลายโครงการ อาทิ  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย โครงการพัฒนาเกษตร Smart Farming และโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ทั้งนี้ จากผลการด าเนินงานในโครงการดังกล่าวสามารถท าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมี ท าให้มีเงินออมมากขึ้น  และส่งผลกระทบทางบวก 
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โดยคาดว่าในปี 2565 จะได้นวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ต่ ากว่า 100 เรื่อง ตลอดจนสามารถสร้างเกษตรกรรายใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี มีรายได้
มากกว่า 200,000/ปี/คน จ านวนไม่น้อยกว่า 250 คน ท าให้เกิดชุมชนที่น าความรู้และนวัตกรรมไปใช้จัดการ
ชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า 200 แห่ง และสามารถขจัดความยากจน 
ในครัวเรือน โดยท าให้ครัวเรือนไม่น้อยกว่า 550 ครัวเรือน มีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 18,000/ครัวเรือน/ปี 
นอกจากนี้ ยังสามารถแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบให้กับภาคเกษตรกรรมและพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน ส าหรับประเด็นการขาดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยนครพนมอยู่ในการก ากับดูแล
ของกระทรวงฯ มีกรรมการเข้าไปท าหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย และมีรักษาการอธิการบดีด าเนินการภายใต้
กรรมการดังกล่าว ท าหน้าที่ควบคุมเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาการขาดธรรมาภิบาล ส่วนกรณีการขาดสภาพคล่อง
ของวิทยาลัยการบินนานาชาตินั้นได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยสืบเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
การด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 โดยมีสาเหตุมาจากความคลุมเครือว่าจะมีการยุบวิทยาลัยดังกล่าวหรือไม่ 
แต่ได้รับการยืนยันในภายหลังว่าไม่มีนโยบายยุบวิทยาลัย ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะเร่งด าเนินการให้มหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ ที่อยู่ในการก ากับดูแลของกระทรวงฯ กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ส่วนงบประมาณด้านการวิจัย 
และพัฒนาต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2567 งบประมาณดังกล่าวจะต้อง
ได้รับการจัดสรรถึงร้อยละ 2 ของ GDP เนื่องจากเป็นสัดส่วนของประเทศที่พัฒนาแล้ว ทางกระทรวงฯ ไม่ได้ 
นิ่งนอนใจ โดยในปี 2562 มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเป็นจ านวนเงินประมาณ 193,000 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.14 ของ GDP แบ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชนประมาณ 150,000 ล้านบาท และเป็นการลงทุน 
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ของภาครัฐประมาณ 43,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการผลักดัน
ตัวเลขการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาให้ถึงร้อยละ 2 ของ GDP ภายในปี 2567 อย่างแน่นอน 
   นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ในช่วงปี 2563 – 
2564 รวมทั้งปี 2565 ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด -19 แต่รัฐบาลคาดการณ์ว่าปี 2565 นั้น  
จะเป็นปีที่เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์วิกฤตโรคโควิด-19 นั้น เป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด 
มาก่อน ดังนั้นในปี 2563 และ 2564 รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้นและได้แก้ไขสัดส่วนต่าง ๆ  
ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เพ่ือผ่อนคลายให้สามารถระดมเงินมาใช้ 
ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้ โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 
ซึ่งในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า ในกรณีที่
การจัดเก็บรายได้ต่ ากว่างบประมาณรายจ่าย ให้แถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภา และกรณีท่ีต้องมีการกู้เงิน
เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้ชัดเจนว่า ในส่วนที่ขาดดุล
งบประมาณนั้นจะใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน คือกิจการบางอย่างที่เป็นงบประมาณ
ลงทุนของส่วนราชการอาจน าไปใช้ในการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน และการบรรจุโครงการนั้นไว้ในโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แผนบริหารหนี้สาธารณะ อาทิ โครงการบ าบัดน้ าเสีย และโครงการมอเตอร์เวย์ 
ส่วนเรื่องหนี้สาธารณะในขณะนี้ยังอยู่ในกรอบที่คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐก าหนด คือร้อยละ 60 
ส าหรับแผนการบริหารหนี้สาธารณะนั้น ได้จัดท าทั้งแผนระยะสั้นคือแผนการบริหารประจ าปี และแผนระยะ 
ปานกลางคือแผนการบริหารใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งต้องพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจและขีดความสามารถ 
ในการช าระหนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ เพ่ือพิจารณา 
กรอบเวลา นอกจากนี้ ในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ของประเทศ โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีนั้น 
ต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
ในการช าระภาษี และการจัดเก็บภาษีใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยจัดเก็บ อาทิ ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระทรวงการคลัง 
ได้ด าเนินการศึกษาโดยขอความช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลกในเรื่องของโครงสร้าง 
การจัดเก็บภาษีของไทย และแนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้มีความยั่งยืนในอนาคต ส าหรับในเรื่องของ 
GDP ที่ปรากฏในเอกสารในปี 2563 ปี 2564 และประมาณการในปี 2565 นั้น เป็นตัวเลขที่ตรงกันและสอดคล้อง
กันทั้งเล่ม ซึ่งเป็นตัวเลขที่เป็นทางการในแต่ละไตรมาสจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ทั้งนี้ ตัวเลข GDP มีอยู่ 2 ประเภท คือ GDP ที่ใช้ในปัจจุบันส าหรับค านวณสัดส่วนต่าง ๆ และ GDP ที่ขจัด
อิทธิพลในเรื่องของราคาออกไปคืออ้างอิงในปีใดปีหนึ่งในอดีต ซึ่งจะท าให้ทราบปริมาณสินค้าและรายได้ 
ว่ามีมากน้อยเพียงใดเมื่อตัดเรื่องของราคาออกไปแล้ว ดังนั้น การเทียบตัวเลขหนี้สาธารณะหรือตัวเลขใด ๆ ก็ตาม 
ต้องเทียบกับ GDP ในราคาปัจจุบัน โดย GDP นั้นจะค านวณเป็นรายไตรมาสคือทุก 3 เดือน แต่การรายงาน 
หนี้สาธารณะจะรายงานทุกเดือน  ซึ่ งส านักงานบริหารหนี้สาธารณะจะด าเนินการคิดตัว เลข  GPD  
โดยแยกจาก 3 เดือน มาเป็นรายเดือน ส าหรับตัวเลขหนี้สาธารณะจ านวน 54.91 ที่ประกาศโดยส านักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะนั้นถูกต้องแล้ว ทั้งนี้  ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ 
ซึ่งทางกระทรวงฯ จะน าไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไป 
   พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ชี้แจงในประเด็น 
ที่สมาชิกฯ ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่ออ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม โดยรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 52 ก าหนดว่า รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
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เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  เกียรติภูมิ และผลประโยชน์ 
ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มี
การทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าลังทหารให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา 
ประเทศด้วย ทางกองทัพจึงได้ก าหนดภารกิจหลักตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ คือ เรื่องของการป้องกันประเทศ 
การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการพัฒนาประเทศ ส าหรับเรื่อง
การพัฒนาประเทศนั้น เนื่องจากก าลังทหารมีความพร้อมในการด าเนินการสนับสนุนรัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหา  
ที่ส าคัญของชาติ รวมทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรข้ามชาติ ตลอดจนภัยพิบัติต่าง ๆ แม้ว่ากรณีการเกิด
ภัยพิบัติและสาธารณภัยจะเป็นอ านาจหน้าที่ของฝ่ายพลเรือนแต่หน่วยทหารมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ  
ทั่วทุกภูมิภาคและมีความพร้อมด้านก าลังพล เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัด  
จะประสานงานมายังหน่วยทหารในพ้ืนที่ซึ่งมีความพร้อมในด้านแผนการเคลื่อนย้ายและมีการซักซ้อม  
อยู่เป็นประจ า ให้เข้าไปด าเนินการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความสูญเสียและลดความเดือดร้อนในเบื้องต้น 
จากนั้นจะส่งให้ฝ่ายพลเรือนเข้าไปด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป  
    เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งพักการประชุม และนัดประชุม
ต่อในเวลา 09.00 นาฬิกา   
 
 
พักประชุมเวลา 0.05 นาฬิกา 
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